

Số: *494* /BC-UBND

Hà Giang, ngày *14* tháng 11 năm 2017

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ Tư đến trước Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XVII

Thực hiện Văn bản số Văn bản số 141/HĐND-VP ngày 17/7/2017 và Văn bản số Văn bản số 165/HĐND-VP ngày 24/8/2017 của HĐND tỉnh về việc chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri đến UBND tỉnh giải quyết, UBND tỉnh đã giao các sở, ngành, đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý, phối hợp với các đơn vị liên quan, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. UBND tỉnh báo cáo tình hình giải quyết cụ thể như sau:

I. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÔNG (các dự án đề nghị khởi công mới).

1. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, đầu tư kinh phí để xây kè suối chảy qua địa phận các thôn Săng Pả, Séo Lũng, Chủng Pả A, Chủng Pả B. Hiện nay khi có mưa lớn, nước trên núi đổ về tràn ngập qua đường và đất nương canh tác của nhân dân (cử tri xã Phó Cáo, huyện Đông Văn).

2. Đề nghị xây dựng mới tuyến kênh mương để có nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân của 3 thôn, gồm: Trà Hồ, Phìn Hồ, Quyết Tiến của xã Tả Sử Choóng, huyện Hoàng Su Phì (điểm đầu tuyến kênh mương từ thôn Trà Hồ qua thôn Phìn Hồ và điểm cuối là thôn Quyết Tiến với tổng chiều dài 05Km, phục vụ cho sinh hoạt và tưới tiêu cho khoảng 30ha đất lúa và hoa màu cho nhân dân 3 thôn). (cử tri xã Tả Sử Choóng, huyện Hoàng Su Phì).

3. Đề nghị UBND tỉnh đầu tư nâng cấp hệ thống kênh mương trung thủy nông thôn Năm Là – Khâu Rom, xã Quảng Nguyên (chiều dài 4,5 km, tưới tiêu cho trên 70ha, canh tác 02 vụ); tuyến kênh mương bị sạt lở của xã Nậm Dịch; hệ thống thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Khuôn Lũng, hiện nay các tuyến kênh mương này đã bị hư hỏng nặng không dẫn nước được (cử tri xã Quảng Nguyên, xã Nậm Dịch huyện Hoàng Su Phì; xã Khuôn Lũng, huyện Xin Mần).

4. Đề nghị UBND tỉnh xem xét đầu tư kinh phí thi công tuyến đường từ xã Thông Nguyên đi xã Nậm Khoa có chiều dài 09 Km. Hai tuyến đường này hiện tại là đường đất, vào mùa mưa hầu như các phương tiện không đi lại được (cử tri huyện Hoàng Su Phì).

5. Đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương lồng ghép nguồn lực (Ngân sách tỉnh + Ngân sách huyện) để huyện Xin Mần lập dự án đầu tư nâng cấp, rải nhựa Asphalt tuyến đường trung tâm huyện (Dự kiến tổng mức đầu tư trên 22 tỷ đồng) Huyện Xin Mần là một trong số ít các huyện của tỉnh chưa được rải nhựa Asphalt đường trục chính Trung tâm huyện, gây khó khăn trong công tác phát triển hạ tầng giao thông phục vụ du lịch và chỉnh trang đô thị (cử tri các ngành, đoàn thể huyện Xin Mần).

6. Đề nghị UBND tỉnh đầu tư sửa chữa và nâng cấp tuyến đường liên xã Khuôn Lùng – Nà Trì – Quảng Nguyên. Hiện nay tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng gây khó khăn cho việc đi lại, và vận chuyển hàng hóa phát triển kinh tế của nhân dân (cử tri xã Khuôn Lùng, huyện Quang Bình, xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần).

*** Vấn đề nêu trên, UBND tỉnh xin trả lời như sau:**

Nhu cầu đầu tư của các huyện, thành phố hiện nay là rất lớn, các kiến nghị của cử tri là rất phù hợp và chính đáng. Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 rất khó khăn, nợ đọng XDCB và tồn ứng NSNN còn rất lớn, theo các quy định của Luật Đầu tư công và các Nghị định văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương nguồn vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020 phải tập trung thanh toán nợ đọng XDCB và thu hồi vốn ứng NSNN, vì vậy các nguồn vốn để đầu tư các dự án mới gặp rất nhiều khó khăn.

Đối với các kiến nghị nêu trên của cử tri, UBND tỉnh đã giao UBND các huyện, thành phố, các sở chuyên ngành kiểm tra, khảo sát thực tế, triển khai các biện pháp tu sửa, gia cố, khắc phục các vị trí xung yếu; đồng thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, đầu tư các dự án thực sự thiết yếu khi đảm bảo các yêu cầu về nguồn vốn theo quy định của Luật đầu tư công.

II. LĨNH VỰC NÔNG, LÂM NGHIỆP

1. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh là chủ đầu tư công trình nước sinh hoạt xã Sùng Cháng tiếp tục thi công và sớm hoàn thành đưa công trình vào sử dụng, công trình này đã được cử tri kiến nghị nhiều lần, nhưng đến nay vẫn dở dang (cử tri xã Sùng Cháng, huyện Yên Minh).

*** Vấn đề nêu trên UBND tỉnh xin trả lời như sau:**

Để đảm bảo tiến độ thi công, UBND tỉnh đã bố trí vốn thực hiện dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020, trong đó năm 2018 bố trí 1 tỷ đồng.

2. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, đầu tư xây dựng Hồ treo tại thôn Làng Pèng, xã Sùng Cháng, huyện Yên Minh (cử tri xã Sùng Cháng, huyện Yên Minh).

*** Vấn đề nêu trên UBND tỉnh xin trả lời như sau:**

Hiện nay, việc đầu tư xây dựng Hồ treo chứa nước tại các xã 4 huyện vùng cao núi đá để cung cấp nước sinh hoạt, ổn định cuộc sống cho nhân dân là hết sức cần thiết và cấp bách. UBND tỉnh đã có Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 27/9/2012 phê duyệt đề án đầu tư hệ thống hồ chứa nước sinh hoạt tại 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc, tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2012-2020. Tuy nhiên do nguồn vốn gặp rất nhiều khó khăn, nợ đọng XDCB còn lớn nên việc bố trí vốn theo đề án gặp rất nhiều khó khăn.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tổng hợp, các sở, ngành và UBND huyện Đông Văn, Quản Bạ vận động các tổ chức, tập đoàn kinh tế lớn để hỗ trợ đầu tư các dự án hồ chứa nước, nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân.

3. Đề nghị UBND tỉnh xem xét trình Chính phủ thực hiện việc hỗ trợ gạo cứu đói và gạo trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng bằng tiền mặt để các địa

phương tự mua gạo cho nhân dân. Nhằm đảm bảo chất lượng gạo, đồng thời tiêu thụ sản phẩm gạo địa phương, ít tổn kém trong khâu vận chuyển (cứ tri xã Bản Ngò, huyện Xín Mần).

*** Vấn đề nêu trên UBND tỉnh xin trả lời như sau:**

Chính sách hỗ trợ gạo cứu đói được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Theo đó việc hỗ trợ gạo cứu đói được thực hiện hỗ trợ bằng lương thực và do UBND các cấp cân đối ngân sách quyết định mua gạo cứu đói cho nhân dân. Nếu vượt quá khả năng hỗ trợ thì có văn bản đề nghị cấp trên xem xét hỗ trợ bằng lương thực. Chính phủ hỗ trợ cứu đói cho các địa phương bằng lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia.

Chính sách hỗ trợ gạo cho công tác bảo vệ và phát triển rừng được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 803/QĐ-TTg ngày 06/6/2017 về việc hỗ trợ gạo cho công tác bảo vệ rừng và phát triển rừng tại 06 huyện nghèo tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2016-2020. Theo đó việc hỗ trợ gạo do Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) từ nguồn dự trữ Quốc gia.

Như vậy, việc hỗ trợ gạo cứu đói và hỗ trợ gạo cho công tác bảo vệ rừng và phát triển rừng đang được thực hiện từ nguồn gạo dự trữ quốc gia theo quy định. Chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng gạo là cần thiết, vừa đáp ứng kịp thời nhu cầu khẩn cấp, thiết yếu của nhân dân các địa phương vừa đảm bảo kế hoạch tổng thể dự trữ quốc gia.

4. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ nguồn ngân sách để kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai tại một số điểm giao thông trọng yếu và các công trình bị thiệt hại lớn do thiên tai, vượt quá khả năng cân đối nguồn ngân sách của địa phương (kè trung tâm xã Quảng Nguyên; kè Trạm y tế xã Thèn Phàng) huyện đã làm báo cáo tổng hợp trình tỉnh xem xét hỗ trợ (cứ tri các ngành, đoàn thể huyện Xín Mần).

*** Vấn đề nêu trên UBND tỉnh xin trả lời như sau:**

Con bão số 2 trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng, vật kiến trúc, hoa màu và tài sản của nhân dân một số huyện trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đã đề nghị Trung ương kịp thời hỗ trợ, khắc phục hậu quả thiên tai. Trên cơ sở kinh phí Trung ương hỗ trợ (15 tỷ đồng), UBND tỉnh đã phân bổ kinh phí khắc phục, sửa chữa các công trình bị thiệt hại, trong đó bố chi cho công trình kè trạm y tế xã Thèn Phàng 1,5 tỷ đồng. Đối với kinh phí còn thiếu, UBND tỉnh đang đề nghị Trung ương tiếp tục xem xét, hỗ trợ.

5. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét thực hiện việc cắt giảm một số thủ tục hành chính đối với hồ sơ vay vốn theo Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện vay vốn để phát triển kinh tế (cứ tri các xã Phiêng Luông và Minh Ngọc, huyện Bắc Mê).

*** Vấn đề nêu trên UBND tỉnh xin trả lời như sau:**

Hồ sơ vay vốn theo Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển

sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang và Nghị quyết số 86/2017/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND hiện nay đã được xem xét, rút gọn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý, đảm bảo an toàn vốn và hạn chế tối đa rủi ro cho người vay. Người dân có nhu cầu vay vốn cần tìm hiểu kỹ và đáp ứng các yêu cầu vay vốn để thực hiện thủ tục vay được thuận lợi và sử dụng khoản vay hiệu quả.

6. Đề nghị UBND tỉnh sửa đổi cho rõ nội dung hoặc hướng dẫn chi tiết việc thực hiện mục 1 của Văn bản số 2216/UBND-KTN ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh về việc dạy nghề, hướng dẫn kỹ thuật và liên kết trong thực hiện Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND. Vì hiện nay có nhiều hộ gia đình đã được thẩm định đủ điều kiện vay vốn nhưng chưa được Ngân hàng Nông nghiệp giải ngân với lý do chưa có chứng chỉ công nhận đã được dạy nghề hoặc tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò (cử tri xã Thái An, huyện Quản Bạ).

*** Vấn đề nêu trên UBND tỉnh xin trả lời như sau:**

Để đảm bảo an toàn nguồn vốn nhà nước, phòng tránh thấp nhất rủi ro cho các tổ chức, cá nhân vay vốn theo chính sách tại Nghị định số 209/2015/NQ-HĐND và số 86/2017/NQ-HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 2216/UBND-KTN ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh quy định: Đối với hộ đủ điều kiện vay vốn theo chính sách của Nghị quyết số 209/2016/NQ-HĐND nhưng kinh nghiệm và kỹ thuật sản xuất còn hạn chế, chưa thuần thục (chưa hiểu và nắm rõ) thì phải tổ chức dạy nghề và tập huấn, hướng dẫn cho người dân nắm rõ và thành thạo lĩnh vực đó trước khi thực hiện giải ngân cho vay vốn. Các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện linh hoạt, không nhất định phải cấp chứng chỉ đào tạo nghề.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản hướng dẫn cụ thể về nội dung trên, không quy định bắt buộc phải có chứng chỉ đào tạo nghề để được giải ngân vốn.

III. LĨNH VỰC GIAO THÔNG, XÂY DỰNG

1. Đề nghị UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện công trình đường giao thông đi vào xã Phong Quang, hoàn thiện việc đền bù giải phóng mặt bằng thi công tuyến đường (công trình do Ban quản lý các công trình trọng điểm của tỉnh làm chủ đầu tư) và chỉ đạo đơn vị thi công sớm hoàn thiện hệ thống cống, rãnh thoát nước. Hiện nay do việc thi công công trình, khi mưa lớn, nước chảy tràn ngập vào nhà của một số hộ gia đình thuộc khu vực tổ 3.

*** Vấn đề nêu trên UBND tỉnh xin trả lời như sau:**

Trong thời gian tháng 7, 8 năm 2017, do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết mưa to, kéo dài nên tiến độ thi công dự án nêu trên bị ảnh hưởng lớn, đồng thời có hiện tượng nước mưa không thoát kịp đã chảy vào nhà một số hộ dân thuộc tổ 3, phường Quang Trung.

UBND tỉnh đã chỉ đạo chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thi công triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, đồng thời sẵn sàng phương án đẩy nhanh tiến độ thi công khi thời tiết thuận lợi, trong đó ưu tiên hoàn thiện

hệ thống cống, rãnh thoát nước tránh hiện tượng úng, ngập ảnh hưởng đến chất lượng công trình và sinh hoạt người dân.

2. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tu sửa, nâng cấp đường 3/2 (vì đường hiện nay đang xuống cấp gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông) và cho chủ trương đầu nối đường Trần Khánh Dư với tuyến đường 3/2 (cử tri phường Quang Trung, thành phố Hà Giang).

* Vấn đề nêu trên, UBND tỉnh xin trả lời như sau:

- Về việc khắc phục tình trạng xuống cấp tuyến đường 3/2: Trước mắt, UBND tỉnh giao UBND thành phố khắc phục, sửa chữa các vị trí hư hỏng cục bộ; đồng thời phối hợp với Sở Giao thông Vận tải xây dựng phương án sửa chữa lớn, báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương thực hiện trong giai đoạn 2018-2020.

- Về việc đầu nối tuyến đường Trần Khánh Dư với đường 3/2: UBND thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Bộ Quốc phòng xem xét, chấp thuận để UBND thành phố thu hồi đất (hiện nay tuyến đường quy hoạch nằm trên phạm vi đất của Bệnh xá BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh) làm cơ sở triển khai thủ tục xây dựng, đầu nối tuyến đường Trần Khánh Dư với tuyến đường 3/2 theo quy hoạch của thành phố đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và mở rộng đô thị.

3. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Xín Mần (chủ đầu tư) có giải pháp để nhà thầu đang thi công nâng cấp, cải tạo tuyến đường Km 86 - xã Ngân Chiên huyện Xín Mần đẩy nhanh tiến độ thi công (tuyến đường thi công kéo dài từ năm 2009 đến nay mới hoàn thành 5.437/9.800m). Hiện nay việc giao thông vận tải trên tuyến đường thi công dở dang kéo dài trong nhiều năm nay gây ra nguy hiểm, khó khăn cho việc lưu thông và gây bức xúc trong nhân dân (cử tri xã Trung Thịnh, Ngân Chiên huyện Xín Mần).

* Vấn đề nêu trên, UBND tỉnh xin trả lời như sau:

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Xín Mần phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế tuyến đường, tiếp tục đôn đốc nhà thầu thi công khẩn trương thực hiện phần khối lượng còn lại và rải lại phần mặt đường nhựa đã bị hư hỏng. Hiện nay, công trình đã tiếp tục được thi công và dự kiến hoàn thành để nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2017.

4. Đề nghị UBND tỉnh xem xét bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 xây dựng tuyến đường từ thôn Thôn Khiêu, xã Giáp Trung đến thôn Bàn Vàn, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê để có cơ sở ưu tiên bố trí vốn thực hiện theo quy định của luật đầu tư (cử tri xã Giáp Trung, huyện Bắc Mê).

* Vấn đề nêu trên, UBND tỉnh xin trả lời như sau:

Hiện nay, do điều kiện nguồn vốn khó khăn, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 chủ yếu tập trung giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản, nên chưa cân đối, bố trí được cho dự án nêu trên.

5. Đề nghị UBND tỉnh xem xét đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường Quốc lộ 4D từ Km5 đường Su Phi - Bắc Quang đi xã Tân Tiến và xã Túng Sán -

huyện Hoàng Su phi, có tổng chiều dài 12 Km (cử tri xã Tân Tiến, Túng Sán - huyện Hoàng Su Phi).

*** Vấn đề nêu trên UBND tỉnh xin trả lời như sau:**

Dự án nâng cấp Quốc lộ 4 đoạn nối Hà Giang - Lào Cai (giai đoạn 1) do Ban quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư có tổng chiều dài khoảng 130 km.

Đoạn Km55 (Đường ĐT.177) địa phận xã Tân Tiến đi xã Túng Sán huyện Hoàng Su Phi hiện đang bị đình hoãn theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ. UBND tỉnh đang tiếp tục đề nghị các bộ, ngành trung ương sớm bố trí vốn để triển khai, hoàn thành dự án.

Trong thời gian chờ tiếp tục thực hiện dự án, Bộ Giao thông Vận tải đã chấp thuận bàn giao nguyên trạng cho Sở Giao thông Vận tải quản lý và bảo trì bằng nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ trung ương và tiến hành khắc phục, sửa chữa, bảo đảm giao thông, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho nhân dân.

6. Thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, được HĐND tỉnh thông qua Đề án phân loại đô thị loại V tại Nghị quyết số 178/NQ-HĐND ngày 24/4/2015; UBND tỉnh đã có Quyết định 1445/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 về việc công nhận thị trấn Vĩnh Tuy là đô thị loại V và đã cấp 4,8 tỷ đồng cho huyện để tổ chức đền bù giải phóng mặt bằng đối với sân vận động trung tâm. Tuy nhiên, từ đó đến nay chưa được xem xét cấp kinh phí để thực hiện hoàn thiện nốt các tiêu chí còn nợ khi được công nhận là đô thị loại V như tiêu chí về công trình nước sạch vệ sinh môi trường, bãi rác và xây dựng sân vận động. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh xem xét cấp kinh phí để đảm bảo hoàn thiện các tiêu chí đối với đô thị loại 5 của thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang (cử tri thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang).

*** Vấn đề nêu trên, UBND tỉnh xin trả lời như sau:**

Trong điều kiện khó khăn về nguồn vốn hiện nay, tỉnh sẽ ưu tiên triển khai dự án Nâng cấp, cải tạo xử lý rác thải thị trấn Vĩnh Tuy. Đối với các công trình hạ tầng còn lại (sân vận động, cấp nước...), tỉnh sẽ thu hút các nguồn vốn ODA, hợp tác công tư (PPP), xã hội hóa để từng bước đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại V cho thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang.

7. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải (chủ đầu tư) tuyến đường Yên Cường – Phiêng Luông kiểm tra, đánh giá chất lượng thi công 1,7 km đường vào trung tâm trụ sở xã Phiêng Luông để có giải pháp khắc phục. Theo phản ánh của cử tri, hiện nay, tuyến đường này đã được thi công xong nhưng chất lượng đường quá kém, hành lang tuyến đường chưa hoàn thành. (Sở Giao thông vận tải báo cáo đoạn đường này đã hoàn thành xong từ ngày 27/4/2017) (cử tri xã Phiêng Luông, huyện Bắc Mê).

*** Vấn đề nêu trên UBND tỉnh xin trả lời như sau:**

UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông Vận tải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà thầu thi công khẩn trương, nghiêm túc hoàn thành công tác sửa chữa, hoàn thiện công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ. Đến ngày

15/11/2017, Công trình đã được hoàn thiện, nghiệm thu, bàn giao cho UBND huyện Bắc Mê quản lý, sử dụng.

8. Đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí thay thế cầu treo Xuân Hòa bằng gỗ hiện nay, sang cầu treo bằng sắt thép hoặc cầu cứng để phục vụ việc đi lại cho nhân dân xã Khuôn Lùng và Tân Nam của huyện Quang Bình được an toàn, thuận tiện (cử tri xã Khuôn Lùng và Tân Nam của huyện Quang Bình).

* Vấn đề nêu trên UBND tỉnh xin trả lời như sau:

Hiện nay, UBND huyện Xín Mần đã triển khai các biện pháp khắc phục, sửa chữa cầu treo bằng mặt gỗ tự nhiên, gia cố các điểm yếu khung cầu treo và bảo dưỡng dây cáp treo để đảm bảo an toàn giao thông.

9. Đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà làm việc cho khối các Ban xây dựng Đảng, hiện nay nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, mất an toàn (cử tri các ngành, đoàn thể huyện Xín Mần).

* Vấn đề nêu trên UBND tỉnh xin trả lời như sau:

Hiện nay đang UBND huyện Xín Mần đang tiến hành lập hồ sơ sửa chữa nhà làm việc các ban Đảng và các công trình phụ trợ, dự kiến hoàn thành công tác khắc phục, sửa chữa trong năm 2018, 2019.

10. Đề nghị UBND tỉnh xem xét xây dựng hệ thống cấp nước sạch khu vực tổ 9; (cử tri phường Quang Trung, thành phố Hà Giang).

* Vấn đề nêu trên, UBND tỉnh xin trả lời như sau:

Hiện nay tổng công suất khai thác và cấp nước do Công ty Cổ phần cấp thoát nước Hà Giang quản lý là 10.000 m³/ngày đêm, các nhà máy nước phải chạy với công suất tối đa mới đủ cấp nước cho nhu cầu sử dụng của khách hàng hiện tại. Nếu mở rộng vùng cấp nước theo kiến nghị của cử tri thì chưa thể đáp ứng được vì không đủ áp lực và làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cấp nước tại khu vực trung tâm.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của nhân dân trên địa bàn thành phố, Công ty Cổ phần cấp thoát nước Hà Giang đang hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án nâng cấp hệ thống cấp nước thành phố (giai đoạn II) với công suất lên tới 16.000 m³/ngày đêm, dự kiến thể khởi công xây dựng vào quý I/2018 và hoàn thành dự án vào quý III/2019. Sau khi dự án nâng cấp hoàn thành, sẽ triển khai lắp đặt hệ thống cấp nước đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch trên địa bàn thành phố, trong đó có các hộ gia đình khu vực tổ 9, phường Quang Trung.

IV. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

1. Đề nghị tỉnh xem xét xây dựng trạm biến áp Nà Ngủ của phường Quang Trung (khu vực có 20 hộ sinh sống bằng nghề sản xuất Nông lâm nghiệp); xây dựng trạm hạ thế thôn Ma Ly Sán xã Ngán Chiên huyện Xín Mần. Kéo điện lưới quốc gia cho các thôn Na Mỏ, Cốc Mui, Cốc Chiu xã Ngán Chiên huyện Xín Mần; các thôn Làng Chư, Rì Thà, Lùng Chà Vá và Nậm Lua của xã Lũng Hồ huyện Yên Minh. Khảo sát, xem xét xây dựng bổ sung cột điện đường điện cao thế đi qua tổ 7 phường Quang Trung, vì đường dây điện hiện tại quá dài, võng, dễ đứt gây nguy hiểm cho nhân dân đang sinh sống dưới đường lưới điện (cử tri

phường Quang Trung, thành phố Hà Giang; xã Ngán Chiên, huyện Xín Mần; xã Lũng Hồ, huyện Yên Minh).

*** Vấn đề nêu trên, UBND tỉnh xin trả lời như sau:**

- Về đề nghị của xóm Nà Ngừ của phường Quang Trung: hiện tại Điện lực Thành Phố Hà Giang đã đăng ký lắp đặt và được duyệt 01 TBA 180kVA-22/0,4kV và 2,5 km đường dây 0,4kV. Thời gian dự kiến hoàn thành công trình vào Quý 3 năm 2018.

- Về đề nghị của 02 thôn Cốc Mui, Cốc Chứ xã Ngán Chiên huyện Xín Mần: thôn Cốc Mui và thôn Cốc Chứ có tổng số 70 hộ dân, đã được đầu tư xây dựng đường dây 0,4 kV, tuy nhiên trong thời gian vừa qua do thiên tai, mưa bão đã làm gãy, đổ 3 cột điện và làm đứt dây. Công ty Điện lực Hà Giang đã chỉ đạo Điện lực Xín Mần khắc phục, cấp điện cho nhân dân.

- Về đề nghị của tổ 7 phường Quang Trung: UBND tỉnh đã chỉ đạo Công ty Điện lực Hà Giang tiến hành thay dây, xử lý sự cố và đảm bảo khoảng cách an toàn pha đất là 7,5 m tại vị trí 30 sang vị trí 31 của đường dây 35 kV lộ 372 E 22.1 đi qua địa bàn tổ 7, phường Quang Trung.

- Về đề nghị của các thôn còn lại:

+ Tại thôn Na Mỡ hiện tại có tổng số 20 hộ dân, hiện đang dùng chung công tơ để kéo điện về khu dân cư, do đường dây dài, cách xa trung tâm xã, tiết diện dây không đảm bảo do vậy không đáp ứng đủ công suất cho thiết bị. Cần đầu tư thêm 2km đường dây 0,4kV thì mới đáp ứng đủ công suất sử dụng điện cho nhân dân.

+ Tại Xóm Làng Chư có tổng số 45 hộ dân hiện nay có 30/45 hộ dân tự đầu tư đường dây AV35, sử dụng cột gỗ để kéo điện sử dụng sinh hoạt.

+ Tại Xóm Rì Thà có tổng số 96 hộ dân đang sinh sống, hiện nay có 40/96 hộ dân tự đầu tư đường dây AV35, sử dụng cột gỗ để kéo điện sinh hoạt.

+ Tại Xóm Lũng Chủ Ván có tổng số 70 hộ dân đang sinh sống, hiện nay có 32/70 hộ dân tự đầu tư đường dây AV35, sử dụng cột gỗ để kéo điện sinh hoạt.

+ Tại Xóm Nậm Lua có tổng số 93 hộ dân đang sinh sống, hiện nay có 50/93 hộ dân tự đầu tư đường dây AV35, sử dụng cột gỗ để kéo điện sinh hoạt.

Đối với các thôn, xóm nêu trên, để đảm bảo cung cấp và được sử dụng điện lâu dài, an toàn, ổn định, và đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện của nhân dân, cần nguồn kinh phí rất lớn, Công ty Điện lực Hà Giang sẽ báo cáo Tổng Công ty Điện lực Miền bắc, đề đăng ký, đưa vào danh mục các công trình cần đầu tư xây dựng, giai đoạn từ nay đến năm 2020 và các năm tiếp theo.

2. Sau khi Nhà máy thủy điện Bát Đại Sơn (xã Bát Đại Sơn, huyện Quán Bạ và xã Na Khê, huyện Yên Minh) được xây dựng hoàn thành và đi vào hoạt động, có 02 hộ dân thuộc xã Bát Đại Sơn, huyện Quán Bạ bị sạt lở đất canh tác tại vùng hạ du của nhà máy thủy điện. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công thương phối hợp với các huyện Quán Bạ, Yên Minh tiến hành kiểm tra quy trình vận hành hồ chứa, phương án phòng, chống lụt vùng hạ du do xả lũ hàng năm của nhà máy thủy điện Bát Đại Sơn, đồng xác minh rõ nguyên nhân gây sạt lở

đất canh tác của 02 hộ dân thuộc xã Bát Đại Sơn và thông tin lại kết quả kiểm tra, xác minh cho cử tri biết. Nếu việc sạt lở đất canh tác do quá trình hoạt động của Nhà máy thủy điện Bát Đại Sơn gây ra, đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng của tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần thủy điện Bát Đại Sơn có các giải pháp khắc phục và thực hiện đền bù thỏa đáng cho các hộ bị thiệt hại (cử tri xã Bát Đại Sơn, huyện Quán Bạ).

*** Vấn đề nêu trên UBND tỉnh xin trả lời như sau:**

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công thương chủ trì kiểm tra, làm việc với các thành phần liên quan tại Nhà máy thủy điện Bát Đại Sơn ngày 31/8/2017. Kết quả kiểm tra và làm việc cho thấy:

- Công ty Cổ phần thủy điện Bát Đại Sơn cơ bản đã chấp hành quy định về quy trình vận hành hồ chứa, bảo vệ đập, phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du đập theo quy định hiện hành.

- Hiện trạng, nguyên nhân sạt lở và phương án giải quyết.

+ Đối với diện tích đất của hộ ông Thảo Nhìa Ly: vị trí cách đập 500m về phía hạ lưu, là khu vực nga ba sông và suối, bao gồm diện tích đất bồi và đất ven bờ sông Miện, hiện tại phần đất ven bờ có một phần bị sạt lở. Do vị trí khu đất nằm cách xa đập (500m), hiện tượng sạt lở do nguyên nhân tự nhiên (mưa, lũ) là chủ yếu và không chịu ảnh hưởng từ việc vận hành Nhà máy thủy điện Sông Miện. Sở Công thương đã giải thích nguyên nhân sạt lở và việc không giải quyết việc đền bù với diện tích đất nêu trên cho hộ ông Thảo Nhìa Ly.

+ Đối với diện tích đất của hộ ông Hậu Sĩa Chứ: vị trí cách đập khoảng 300 m về phía hạ lưu, khu vực không còn nguyên trạng và không xác định được do đã nằm chìm trong lòng sông Miện. Đất thuộc hành lang sông nên không được tính toán, đền bù trong quá trình giải phóng mặt bằng, xây dựng nhà máy thủy điện. Theo kết quả thương lượng, Công ty Cổ phần thủy điện Sông Miện đồng ý hỗ trợ một phần cho hộ ông Hậu Sĩa Chứ hoặc đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định trong trường hợp ông Hậu Sĩa Chứ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất nêu trên.

Căn cứ kết quả làm việc, UBND huyện Quán Bạ có trách nhiệm chỉ đạo UBND xã Bát Đại Sơn tiếp tục giải quyết, nhằm thống nhất mức hỗ trợ của Công ty cổ phần thủy điện Sông Miện cho ông Hậu Sĩa Chứ hoặc thực hiện các thủ tục đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định.

3. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra, giải quyết việc thủy điện Sông Miện 6 trong quá trình thi công có bản nổ mìn làm ảnh hưởng đến nhà của một số hộ dân thuộc tổ 8, tổ 9, đề nghị có phương án bồi thường cho dân. Đề nghị tỉnh chỉ đạo giải quyết việc thu hồi, đền bù, giải phóng mặt bằng thi công công trình cho các gia đình thuộc công trình thủy điện Sông Miện 6 (cử tri phường Quang Trung, thành phố Hà Giang).

*** Vấn đề nêu trên UBND tỉnh xin trả lời như sau:**

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công thương chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra thực tế, thống nhất phương án giải quyết. Trên cơ sở kết quả buổi làm việc ngày 11/7/2017, Công ty cổ phần thủy điện Sông Miện 6

cam kết sẽ phối hợp với UBND phường Quang Trung tổ chức họp dân đề thống nhất phương án hỗ trợ, khắc phục công trình nhà ở bị ảnh hưởng do sử dụng vật liệu nổ trong quá trình thi công nhà máy thủy điện và hỗ trợ cây cối, hoa màu cho hộ dân Tráng Cò Lèn trồng trên bãi soi thuộc đất lòng sông Miện. Đối với phần diện tích của các hộ dân nằm trong lòng hồ, Công ty Cổ phần thủy điện Sông Miện đã hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định.

4. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chuyên môn tham mưu, thống nhất thực hiện việc chuyển, bàn giao lưới điện được đầu tư, xây dựng từ nhiều nguồn kinh phí của các dự án trên địa bàn tỉnh (các công trình điện được đầu tư, xây dựng từ nhiều nguồn vốn khác nhau như 30a, 135 ... và hiện nay ngành điện đang khai thác, kinh doanh) cho Công ty Điện lực Hà Giang quản lý, để tiện cho việc quản lý, khai thác kinh doanh đối với ngành điện. Trong thực tế khi ngành điện khai thác, sử dụng gặp sự cố thì không tổ chức tu sửa vì ngành điện cho rằng những công trình này chưa phải là tài sản của ngành mình (cứ trí trên địa bàn trong tỉnh).

*** Vấn đề nêu trên UBND tỉnh xin trả lời như sau:**

- Đối với các công trình điện hoàn thành của Dự án điện nông thôn theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020 hiện nay đang được bàn giao tài sản cho Công ty Điện lực Hà Giang.

- Đối với các công trình điện đã hoàn thành có nguồn vốn ngân sách nhà nước khác chưa được bàn giao tài sản cho ngành điện: UBND tỉnh đã có Báo cáo số 269/BC-UBND ngày 08/8/2016 báo cáo việc bàn giao tài sản là các công trình điện được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang sang ngành điện quản lý, trong đó đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chuyển 52 công trình điện đã hoàn thành, quyết toán trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự tự tục chuyển công trình điện được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước sang Tập đoàn điện lực Việt Nam quản lý (có hiệu lực thi hành từ 01/11/2017), Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đang xây dựng đề án tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn tại tỉnh Hà Giang trình Tập đoàn Điện lực Việt Nam xem xét, phê duyệt. Việc bàn giao tài sản lưới điện tại các huyện, thành phố có nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho ngành điện quản lý sẽ được thực hiện sau khi Đề án được phê duyệt.

5. Đề nghị Công ty Điện lực tỉnh Hà Giang là chủ đầu tư công trình cấp điện đến thôn Mỏ Sỉ xã Lũng Thầu, huyện Đông Văn thực hiện việc chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và thiệt hại hoa màu của nhân dân, đồng thời tổ chức nghiệm thu và đóng điện cho nhân dân sử dụng (cứ trí xã Lũng Thầu, huyện Đông Văn).

*** Vấn đề nêu trên UBND tỉnh xin trả lời như sau:**

Đến ngày 13/10/2017, Công ty Điện lực tỉnh Hà Giang và Hội đồng Dân bù, giải phóng mặt bằng huyện Đông Văn đã hoàn thành thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện Dự án

Mở rộng và cải tạo lưới điện cho các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Hà Giang trên địa bàn huyện Đồng Văn trong đó có địa bàn cử tri kiến nghị.

Toàn bộ gói thầu Xây lắp đường dây trung, hạ áp và TBA thuộc huyện Vị Xuyên, Quán Bạ, Đồng Văn và Mèo Vạc tỉnh Hà Giang trong đó có công trình trên đã được nghiệm thu trước khi đóng điện vào ngày 06/11/2017, dự kiến đưa vào vận hành khai thác trong năm 2017.

6. Đề nghị Công ty điện lực Hà Giang đầu tư kinh phí kéo đường dây điện 0,4kv cho nhân dân các thôn Nậm Phang xã Khuôn Lũng; thôn Ngâm Bường, Đông Rìu, Nàng Ha xã Pố Lô (hiện tại, người dân các thôn phải tự mua dây và kéo điện từ Công tơ chung với chiều dài từ công tơ chung tới hộ gia đình 0,2 đến 0,3Km và phải trả giá điện sử dụng từ 4000đ/KW đến 6000đ/KW, không đảm bảo an toàn và gây khó khăn cho đời sống sinh hoạt và sản xuất phát triển kinh tế của nhân dân)(Cử tri xã Khuôn Lũng, huyện Xin Mần; Pố Lô, huyện Hoàng Su Phì).

*** Vấn đề nêu trên UBND tỉnh xin trả lời như sau:**

- Thôn Nậm Phang xã Khuôn Lũng, hiện có 35 hộ dân của đội 4, đang được cấp điện từ đường dây 0,4 kV sau Trạm biến áp Nậm Phang, do đường dây dài, tiết diện dây dẫn nhỏ nên không đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện.

- Thôn Ngâm Bường có 75 hộ dân, thôn Đông Rìu có 29 hộ dân, thôn Nàng Ha có 65 hộ dân, thôn Cốc Cái có 53 hộ dân, các hộ dân đang sử dụng điện từ đường dây 0,4 kV sau Trạm biến áp Ủy ban và Trạm biến áp Cốc Sooc xã Pố Lô có khoảng cách cấp điện xa, đường dây sau công tơ dùng chung sử dụng dây nhôm do người dân tự đầu tư dài 2 đến 2,5 km nên không đảm bảo an toàn và nhu cầu sử dụng điện.

Đối với các thôn, xóm nêu trên, để đảm bảo cung cấp và được sử dụng điện lâu dài, an toàn, ổn định, và đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện của nhân dân, cần nguồn kinh phí rất lớn, Công ty Điện lực Hà Giang sẽ báo cáo Tổng Công ty Điện lực Miền bắc, để đăng ký, đưa vào danh mục các công trình cần đầu tư xây dựng, giai đoạn từ nay đến năm 2020 và các năm tiếp theo.

7. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh xem xét, có ý kiến với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh để đầu tư kinh phí xây dựng trạm cung cấp xăng dầu tại khu vực chợ Tráng Kim, xã Đông Hà hoặc trung tâm xã Lũng Tám để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong khu vực (cử tri xã Thái An, huyện Quán Bạ).

*** Vấn đề nêu trên UBND tỉnh xin trả lời như sau:**

Hiện nay UBND tỉnh đang giao Sở Công thương triển khai lập Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, có xét đến năm 2030. Trong đó đã xem xét quy hoạch 01 cửa hàng xăng dầu tại xã Đông Hà. Sau khi quy hoạch được phê duyệt (dự kiến trong năm 2017), UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với UBND huyện Quán Bạ kêu gọi, thu hút nhà đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người dân.

V. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng xem xét thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 14 Hội trường của 14 tổ dân phố thị trấn Nông trường Việt Lâm, huyện Vị Xuyên. Hiện nay đất trụ sở Hội trường của 14 tổ dân phố thị trấn Nông Trường Việt Lâm, huyện Vị Xuyên đã được đầu tư xây dựng từ năm 2011, đã hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và gửi ngành chuyên môn của tỉnh, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cử tri thị trấn Nông trường Việt Lâm, huyện Vị Xuyên).

* Vấn đề nêu trên UBND tỉnh xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 105, Luật đất đai năm 2013, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thì đối với đất cộng đồng dân cư (đất hội trường của các tổ dân phố, thôn, bản) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

UBND tỉnh đã giao UBND huyện Vị Xuyên trả lời, hướng dẫn Tổ trưởng 14 tổ dân phố thị trấn Nông trường Việt Lâm về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận theo quy định; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, sớm hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đề nghị của cử tri.

2. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND huyện Xín Mần xác định lại địa giới hành chính trên thực địa giữa hai xã Trung Thịnh (huyện Xín Mần) và xã Nàng Đôn (huyện Hoàng Su Phì) vì sau khi chuyển ba thôn Đán Rạc, Năm Ta và Pố Hà I của xã Nàng Đôn về xã Trung Thịnh đã xảy ra tranh chấp đất đai giữa nhân dân các thôn giáp ranh của hai xã (cử tri xã Trung Thịnh huyện Xín Mần).

* Vấn đề nêu trên UBND tỉnh xin trả lời như sau:

UBND tỉnh đã chỉ đạo thành lập Tổ công tác (do Sở Nội vụ chủ trì) tiến hành rà soát hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính, khảo sát, xác định cụ thể tuyến địa giới hành chính trên thực địa. Trên cơ sở kết quả làm việc, Tổ công tác đã lập biên bản bàn giao mốc địa giới trên thực địa cho cơ quan chuyên môn hai huyện Xín Mần, Hoàng Su Phì và UBND xã Trung Thịnh (huyện Xín Mần) và UBND xã Nàng Đôn (huyện Hoàng Su Phì) để quản lý theo quy định.

3. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan thu phí bảo vệ môi trường thực hiện công khai số phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản mà doanh nghiệp đã nộp của năm trước trên các phương tiện thông tin đại chúng nơi có hoạt động khai thác khoáng sản và các khu vực bị ảnh hưởng do hoạt động khai thác khoáng sản theo địa bàn quản lý của cấp xã và cấp huyện theo đúng quy định tại Khoản 4, Điều 8, Nghị định 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ để người dân được biết (cử tri xã Giáp Trung, huyện Bắc Mê).

* Vấn đề nêu trên UBND tỉnh xin trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ, Cục thuế đã chỉ đạo các Chi cục thuế, Phòng kiểm tra thuế, tổng hợp các nội dung phải công khai, chi tiết theo từng doanh nghiệp gửi về Phòng

Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế để thực hiện đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử Cục Thuế Hà Giang tại địa chỉ <http://hagiang.gdt.gov.vn>.

Đến nay, Cục thuế đã thực hiện đăng tải lên Trang thông tin điện tử Cục Thuế Hà Giang nêu trên về kết quả thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản năm 2016 của 12/12 đơn vị trực thu (11 Chi cục thuế và Phòng kiểm tra thuế); Trong đó kết quả thu phí trên địa bàn huyện Bắc Mê như sau:

- Số doanh nghiệp khai thác khoáng sản: 03 doanh nghiệp.
- Số lượng khoán sản khai thác: 32.614 m³ đá vật liệu xây dựng, 787.981 tấn quặng.
- Số lượng đất đá bóc xúc thải ra: 5.928 tấn.
- Số phí bảo vệ môi trường đã nộp năm 2016: 35.175 triệu đồng. Trong đó, Công ty An Thông nộp 35.040 triệu đồng.

4. Đề nghị tỉnh chỉ đạo giải quyết việc thu hồi, đền bù, giải phóng mặt bằng thi công công trình cho các gia đình thuộc công trình thủy điện Sông Miện 6 (cử tri phường Quang Trung, thành phố Hà Giang).

*** Vấn đề nêu trên, UBND tỉnh xin trả lời như sau:**

Việc đền bù, giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án xây dựng công trình Thủy điện Sông Miện 6, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thành phố phối hợp với chủ đầu tư thực hiện việc chi trả bồi thường dứt điểm cho các hộ gia đình xong từ tháng 5/2017. Trong đó:

Giai đoạn 1 (*hạng mục xây dựng Nhà máy*) triển khai việc thu hồi bồi thường trong năm 2016 thu hồi tổng diện tích 9.646,1m² đất bằng trồng cây hàng năm, đất sông suối, đất chưa sử dụng do UBND phường Quang Trung, xã Ngọc Đường và 11 hộ gia đình, cá nhân đang quản lý, sử dụng tại phường Quang Trung, thành phố Hà Giang: đã hoàn thành chi trả toàn bộ tiền bồi thường xong cho các hộ gia đình là: 370.261.307 đồng từ tháng 6 năm 2016.

Giai đoạn 2 (*hạng mục lòng hồ*) thu hồi tổng diện tích 329.060,9m² đất của UBND phường Quang Trung, UBND xã Ngọc Đường và 54 hộ gia đình, cá nhân đang quản lý, sử dụng tại xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang: Đã hoàn thành chi trả toàn bộ tiền bồi thường xong cho các hộ gia đình là: 11.959.411.958 đồng từ tháng 5 năm 2017.

5. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra và có biện pháp giải quyết kịp thời tình trạng các Công ty khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, trong quá trình khai thác quặng đã xả thải trực tiếp ra suối gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến hoa màu, sản xuất và cuộc sống của nhân dân 3 thôn (thôn Pù Đồn, Cuôm và thôn Phiến) của xã Đồng Tiến, huyện Bắc Quang (cử tri xã Đồng Tiến, huyện Bắc Quang).

*** Vấn đề nêu trên UBND tỉnh xin trả lời như sau:**

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh trong đó tập trung công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động khoáng sản; đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép đối với các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản gây mất an

toàn lao động, gây tổn thất lớn khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tác động xấu đến cảnh quan môi trường, di tích lịch sử - văn hóa, di sản địa chất.

Ngoài hoạt động kiểm tra của các ngành chức năng và UBND các huyện, ngày 03/3/2017 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 282/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang, trong đó có 04 dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên gồm: Mỏ mangan Tân Bình (Công ty Cổ phần Thiên Hàm); Mỏ Mangan đội 2 Tân Bình (Công ty Cổ phần Việt Bắc); Mỏ Magan Bản Sám 2 (Công ty Cổ phần đầu tư cao nguyên đá); Mỏ Mangan thôn Pậu (Công ty TNHH khoáng sản Hồng Hà). Hiện nay, công tác thanh tra đã hoàn thành, UBND tỉnh đang xem xét, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

6. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở, ngành chuyên môn phối hợp với UBND huyện Quang Bình giải quyết dứt điểm việc xác định địa giới hành chính giữa thôn Tĩnh xã Xuân Giang và thôn Trung thành xã Yên Hà để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân (cử tri xã Yên Hà, huyện Quang Bình).

*** Vấn đề nêu trên UBND tỉnh xin trả lời như sau:**

UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ phối hợp UBND huyện Quang Bình tiến hành rà soát tại thực địa khu vực giáp ranh đường địa giới hành chính giữa xã Yên Hà và xã Xuân Giang trong hai ngày 03 và 04/10/2017. Đồng thời tổ chức họp có sự tham gia của cử tri, đại diện cấp ủy, chính quyền hai xã Yên Hà, Xuân Giang để thống nhất, phân định rõ tuyến địa giới hành chính trên thực địa. Căn cứ Biên bản hiệp thương đã ký, UBND huyện Quang Bình có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND xã Yên Hà tiến hành kiểm tra, xác minh, đo đạc diện tích đất các hộ gia đình đang sử dụng để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

7. Đề nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh nâng mức giá đất tại vị trí 3 (Các khu vực, vị trí còn lại) đối với nhóm đất phi nông nghiệp (đất ở và đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn) và nâng mức giá đất tại vị trí 2, 3 (Các khu vực, vị trí còn lại) đối với nhóm đất nông nghiệp theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND, ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Hà Giang về ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh (hiện tại giá đất tại vị trí này đang thấp, mức từ 5.000đ/m² đến 39.000đ/m² tùy theo loại đất). Thiệt thời cho người dân khi nhà nước tính tiền đền bù để thực hiện thu hồi, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, công trình công cộng... (cử tri xã Tự Nhân, huyện Hoàng Su Phì).

*** Vấn đề nêu trên UBND tỉnh xin trả lời như sau:**

Hiện nay UBND tỉnh đang chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn rà soát, điều chỉnh bảng giá các loại đất giai đoạn 2015-2019 và điều chỉnh Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang theo Quyết định số 403/KH-UBND ngày 31/10/2017. Trên cơ sở kết quả rà soát,

- các nội dung điều chỉnh cụ thể sẽ được trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong năm 2017.

VI. LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI

1. Đề nghị UBND tỉnh kiểm tra, làm rõ việc có 10 học sinh của xã Hương Sơn chưa được nhận xuất học bổng của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh như sau: Ngày 19/11/2016, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang tổ chức chương trình trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn nhân ngày Hội Đại đoàn kết các dân tộc tại xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên. Xã Hương Sơn có 10 học sinh được công bố có tên trong danh sách được nhận quà của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (10 xuất học bổng, mỗi xuất trị giá 01 triệu đồng), nhưng đến nay vẫn chưa được nhận nên cử tri có thắc mắc là 10 học sinh này có được nhận xuất học bổng của Phó Chủ tịch Nước không? Nếu được nhận thì vì sao đến nay chưa được nhận, trách nhiệm để xảy ra việc này thuộc về cơ quan, tổ chức nào? (cử tri xã Hương Sơn, huyện Quang Bình).

* Vấn đề nêu trên, UBND tỉnh đã giao Sở Lao động - TBXH xác minh, giải quyết, kết quả cụ thể như sau:

Thực hiện Văn bản số 574/QBT-QLCTDA ngày 8/11/2016 của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đề nghị Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Giang lựa chọn 200 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học tập khá/giỏi theo tiêu chí lựa chọn của quy trình thực hiện hỗ trợ trẻ em (trong đó lựa chọn từ 20-30 trẻ em xã Việt Lâm huyện Vị Xuyên nhận học bổng tại thôn Trang). Định mức mỗi học bổng là 1 triệu đồng/trẻ em, Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Giang đã phối hợp với Phòng Lao động - TBXH 11 huyện, thành phố lựa chọn, tổng hợp đề xuất danh sách 200 học sinh, trong đó có 09 học sinh của xã Hương Sơn huyện Quang Bình).

Tuy nhiên, danh sách trao học bổng chính thức có sự thay đổi so với danh sách đề xuất. Theo Kế hoạch số 1450/KH-VPCTN-TĐKT-m ngày 08/11/2016 của Văn phòng Chủ tịch nước, theo đó ngày 19/11/2016, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc tại thôn Trang, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên và trao toàn bộ 200 xuất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Vị Xuyên. Do vậy, 170 học sinh của 10 huyện, thành phố theo danh sách đề xuất còn lại không được trao học bổng của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trong dịp nêu trên.

Để hỗ trợ cho các trẻ em còn lại chưa được nhận học bổng, Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Giang đã có Văn bản số 16/QBTTE-CV ngày 23/11/2016; Sở Lao động - TBXH đã có Văn bản số 838/LĐTĐTBXH-QBTTE ngày 30/6/2017 đề nghị Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam tiếp tục cấp 170 triệu/170 xuất học bổng theo danh sách đã tổng hợp. Tuy nhiên đến nay Quỹ trẻ em Việt Nam chưa vận động được số tiền nêu trên và chưa có văn bản trả lời chính thức.

2. Đề nghị tỉnh mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhân viên y tế thôn bản để tạo nguồn thay thế những nhân viên y tế thôn bản hiện nay đã cao tuổi hoặc thôi không tham gia công tác (cử tri xã Thái Phìn Tùng, huyện Đồng Văn).

* Vấn đề nêu trên UBND tỉnh xin trả lời như sau:

UBND tỉnh đã giao Sở Y tế chỉ đạo chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành phố rà soát, lập danh sách, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung, thay thế, đảm bảo chất lượng, số lượng nhân viên y tế thôn bản.

3. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hà Giang đảo lịch phát sóng Chuyên mục trang địa phương lên sau Chương trình thời sự Hà Giang rồi tiếp đến Chương trình phim truyện (thay vì chiếu Phim truyện trước Chương trình trang địa phương vào các buổi tối như hiện nay) để nhân dân thuận tiện trong việc theo dõi (cử tri xã Nàng Đôn, huyện Hoàng Su Phì).

*** Vấn đề nêu trên UBND tỉnh xin trả lời như sau:**

Khung chương trình phát sóng hiện nay của Đài PTTH tỉnh được xây dựng đảm bảo tính khoa học và phù hợp với số đông khán giả. Trong các chương trình buổi tối: thời gian từ 19h đến 20h Đài PT-TH Hà Giang tiếp sóng thời sự VTV (60 phút); từ 20h đến 20h30: chương trình thời sự của tỉnh (khoảng 30 phút); từ 20h30 đến 21h30 phút: chương trình phim truyện và từ 21h30 đến 21h45: chương trình "Trang địa phương".

Việc bố trí chương trình phát sóng như trên đảm bảo các nội dung phát sóng xen kẽ, đa dạng, tránh các nội dung thời sự sắp xếp liên tục, thời lượng lớn gây căng thẳng, khó tập trung theo dõi cho khán giả.

Mặt khác để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khán giả, Đài PT-TH Hà Giang đã lưu chương trình truyền hình hàng ngày trên Trang thông tin điện tử của Đài và các trang mạng xã hội. Cử tri và quý khán giả có thể xem lại các chương trình của Đài bằng các truy cập theo các địa chỉ sau: Trên trang Web: www.hagiangtv.vn; Trên Youtube là: hà giang tv; trên Facebook là: hà giang tv; và trên sóng truyền hình Mytv, Nexttv và truyền hình cáp Việt Nam.

4. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành Y tế xem xét cho người dân xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê được thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chuyên tuyến trực tiếp về Bệnh viện Đa khoa tỉnh theo địa bàn giáp ranh trong tỉnh theo quy định; bố trí kinh phí hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo đi lại và điều trị tại trạm y tế xã (cử tri xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê; cử tri xã Tả Nhìu, huyện Xín Mần).

*** Vấn đề nêu trên UBND tỉnh xin trả lời như sau:**

UBND tỉnh đã giao Sở Y tế tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh ban hành hướng dẫn liên ngành số 01/HDLN-SYT-BHXXH ngày 28/9/2017 (có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2017) trong đó, bổ sung Phòng khám đa khoa khu vực Minh Ngọc, huyện Bắc Mê vào danh mục địa bàn giáp ranh với thành phố Hà Giang, được chuyển người bệnh từ Phòng khám lên bệnh viện Bắc Mê hoặc lên bệnh viện tuyến tỉnh.

Về đề nghị bố trí kinh phí hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo đi lại và điều trị tại trạm y tế xã: hiện nay chính sách hỗ trợ được thực hiện theo Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám chữa bệnh cho người nghèo. Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg chỉ quy định mức hỗ trợ tiền ăn và đi lại cho các đối tượng là người thuộc hộ nghèo điều trị nội trú tại các cơ sở y tế của Nhà nước từ tuyến

huyện trở lên. Việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng hỗ trợ cho người thuộc hộ nghèo điều trị tại trạm y tế xã thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh sẽ tổng hợp, kiến nghị với Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

5. Đề nghị UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế hỗ trợ thuốc tránh thai cho các đối tượng hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh vì hiện nay tình trạng sinh con thứ 3 trở lên của tỉnh vẫn gia tăng trong khi đó dự án hỗ trợ thuốc tránh thai đã kết thúc (cử tri xã Lao Và Chải huyện Yên Minh)

* Vấn đề nêu trên, UBND tỉnh xin trả lời như sau:

Từ năm 2017 - 2020, Tổng cục dân số - Kế hoạch hóa gia đình vẫn tiếp tục cung cấp các phương tiện tránh thai thuộc Chương trình mục tiêu y tế - dân số gồm: Vòng tránh thai, thuốc tiêm, thuốc cấy và thuốc uống tránh thai cho các đối tượng sử dụng miễn phí thuộc hộ nghèo, cận nghèo tại vùng khó khăn có đăng ký sử dụng tại địa bàn. Riêng bao cao su miễn phí Tổng cục DS-KHHGD không cung cấp.

Để việc cung cấp bao cao su đầy đủ và kịp thời cho các đối tượng miễn phí. Năm 2018, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí để mua bao cao su tránh thai cho các đối tượng miễn phí thuộc hộ nghèo, cận nghèo tại vùng khó khăn. Các đối tượng không thuộc hộ nghèo, cận nghèo tại vùng khó khăn sẽ chuyển sang sử dụng bao cao su từ nguồn tiếp thị xã hội (mua có trợ giá) hoặc từ nguồn xã hội hóa phương tiện tránh thai (mua theo giá thị trường) đang được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh.

VII. LĨNH VỰC CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH

1. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các ngành chuyên môn có hướng dẫn cụ thể cho các huyện về hỗ trợ bảo hiểm y tế, bồi dưỡng, trợ cấp ốm đau, thai sản, tai nạn, bị thương, hy sinh hoặc tử trận cho lực lượng Công an xã theo đúng tinh thần của điểm b, khoản 3, Điều 8 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP, ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã (cử tri thị trấn Nông trường Việt Lâm, huyện Vị Xuyên).

* Vấn đề nêu trên UBND tỉnh xin trả lời như sau:

Thực hiện Văn bản số 1670/BCA-V28 ngày 11/7/2016 của Bộ Công an về việc hướng dẫn chi trả trợ cấp một lần cho Công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ, đã có Văn bản số 2499/HD-SNV ngày 21/11/2016 hướng dẫn chi trả trợ cấp một lần cho Công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với các chế độ, chính sách khác, tại Điều 7, Nghị định số 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh công an xã đã quy định rõ về chế độ, chính sách đối với Trưởng công an, Phó Trưởng công an, công an viên; theo đó quy định cụ thể về chế độ lương, phụ cấp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, khám, chữa bệnh, trợ cấp một lần, bị thương, hi sinh... do vậy không cần thiết phải có văn bản hướng dẫn của sở chuyên ngành cấp tỉnh.

2. Về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND ngày 11/12/2016 của HĐND tỉnh, hiện nay mỗi sở, ngành đều có hướng dẫn riêng, do vậy khi áp dụng ở cơ sở gặp nhiều bất cập, lúng túng. Đề nghị UBND tỉnh xem xét ban hành một văn bản hướng dẫn chung cho thuận tiện cho cơ sở trong tổ chức thực hiện (cử tri xã Phú Nam, Giáp Trung huyện Bắc Mê).

*** Vấn đề nêu trên, UBND tỉnh xin trả lời như sau:**

Ngày 30/3/2017, UBND tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 526/HD-UBND ngày 30/3/2017 về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND ngày 11/12/2016 của HĐND tỉnh; căn cứ Hướng dẫn trên, các sở chuyên ngành ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với chức danh không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố thuộc lĩnh vực mình quản lý. Theo đó, hiện nay các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND ngày 11/12/2016 của HĐND tỉnh đảm bảo rõ ràng, không trùng lặp, chồng chéo. Các tổ chức, cá nhân cần nghiên cứu quy định chung tại Hướng dẫn số 526/HD-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh và quy định cụ thể theo từng lĩnh vực về tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với các chức danh không chuyên trách để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

3. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành xem xét điều chỉnh việc chấm điểm xác định tiêu chí hộ nghèo hàng năm. Vì hiện nay việc thực hiện chấm điểm để xác định tiêu chí hộ nghèo chưa sát với hoàn cảnh thực tế của người dân dẫn đến độ chính xác chưa cao (cử tri xã Đông Thành, huyện Bắc Quang).

*** Vấn đề nêu trên UBND tỉnh xin trả lời như sau:**

Việc chấp điểm xác định tiêu chí hộ nghèo hàng năm hiện nay được thực theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - TBXH hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo tiêu chuẩn tiếp cận nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Quy trình đánh giá trên áp dụng chung cho cả nước, các nội dung điều chỉnh thuộc thẩm quyền của Bộ Lao động - TBXH.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh giao Sở Lao động - TBXH theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2017. Yêu cầu làm rõ các tồn tại, bất cập (nếu có), nguyên nhân (do quy trình rà soát không phù hợp hay do việc tổ chức thực hiện), trên cơ sở đó tham mưu, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục hoặc đề xuất các cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Đối với các kiến nghị:

4. Hiện nay mức phụ cấp kiêm nhiệm cho đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố được quy định tại Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND ngày 11/12/2016 của HĐND tỉnh Hà Giang là quá thấp, không tương xứng với công việc đang đảm nhiệm. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh sửa đổi tăng mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố cho phù hợp. Đề nghị xem xét có chế độ cấp miễn phí thẻ BHYT cho Bí thư, Trưởng thôn, Tổ

trưởng tổ dân phố (cử tri các huyện: Bắc Quang, Đông Văn, Mèo Vạc, Bắc Mê, TP Hà Giang);

5. Đề nghị UBND tỉnh xem xét quy định số lượng các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo từng khu vực, theo số dân, hoặc số hộ gia đình trong từng xã, thôn, bản (cử tri xã Việt Hồng, huyện Bắc Quang); 1. Đề nghị UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh sửa đổi bổ sung Điều a, b Khoản 2 Điều 1, Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh theo hướng nâng mức phụ cấp cho cán bộ phụ trách kiêm nhiệm thêm 01 chức danh lên 100% (cử tri xã các xã Lũng Táo và Lũng Thầu, huyện Đông Văn; xã Lao Và Chải, huyện Yên Minh).

6. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, sớm trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND Hà Giang theo hướng nâng mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố (cử tri phường Minh Khai, thành phố Hà Giang; xã Tiên Yên, huyện Quang Bình).

*** Các vấn đề nêu trên UBND tỉnh xin trả lời như sau:**

UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND ngày 11/12/2016 của HĐND tỉnh, trong đó xem xét nâng mức phụ cấp kiêm nhiệm của người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố phù hợp với tính chất công việc đang đảm nhiệm và xem xét sửa đổi về việc bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố phù hợp với từng khu vực (khu vực I, II, III) theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và ý kiến, kiến nghị của cử tri. Dự thảo Nghị quyết sửa đổi sẽ được trình tại Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XVII.

7. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, bổ sung quy định tại Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 theo hướng quy định thêm mức giá dịch vụ trông giữ xe tại các Bệnh viện trên địa bàn theo ngày, vì người nhà đi chăm sóc bệnh nhân phải đi lại nhiều lần trong ngày (cử tri xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh).

*** Vấn đề nêu trên UBND tỉnh xin trả lời như sau:**

UBND tỉnh đã giao Sở Y tế tiếp thu ý kiến cử tri, nghiên cứu, khảo sát nhu cầu thực tế; trên cơ sở đó đề xuất các nội dung cần thiết bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 tại thời điểm phù hợp theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

8. Đề nghị UBND tỉnh sớm thực hiện quy trình tuyển công chức cấp xã để bố trí đủ các chức danh còn thiếu cho cấp xã theo quy định hiện hành để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn (cử tri xã Thái An, huyện Quán Bạ).

*** Vấn đề nêu trên UBND tỉnh xin trả lời như sau:**

* UBND tỉnh đã giao UBND huyện Quán Bạ giải quyết theo Văn bản số 3144/UBND-NC ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng viên chức giáo dục và công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh. UBND huyện Quán Bạ đã ban

hành Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 và tổ chức xét tuyển trong tháng 11/2017.

9. Đề nghị UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí cho người phục vụ nấu ăn tập trung tại các trường mẫu giáo (cử tri xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê).

* Vấn đề nêu trên UBND tỉnh xin trả lời như sau:

Hiện nay, UBND tỉnh đang giao cho các sở, ngành chuyên môn nghiên cứu, xây dựng Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ học sinh bán trú ở xã, thôn vùng khó khăn (vùng II), học sinh nghèo; Chính sách hỗ trợ đối với cán bộ quản lý học sinh bán trú trường phổ thông; người nấu bữa trưa cho trẻ tại các trường mầm non ở vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn (vùng II, III) trên địa bàn tỉnh Hà Giang (thay thế Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 15/7/2011 của HĐND tỉnh) và sẽ trình HĐND tỉnh sau khi đảm bảo các điều kiện ban hành chính sách theo quy định.

10. Đề nghị UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ xi măng để nhân dân tự đổ, đúc cột điện (cử tri xã Yên Hà, huyện Quang Bình).

* Vấn đề nêu trên UBND tỉnh xin trả lời như sau:

Hiện nay, toàn bộ hệ thống cột từ điện lưới đến công tơ đều được đầu tư đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Riêng một số hộ dân sống phân tán, xa nơi tập trung dân cư phải tự đầu tư kéo điện từ công tơ, sử dụng cột bằng vật liệu địa phương (gỗ, tre) không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, có nguy cơ mất an toàn khi sử dụng. UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố rà soát, đánh giá và xem xét hỗ trợ người dân cải tạo đường dây từ sau công tơ để đảm bảo an toàn sử dụng.

VIII. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

Đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo Sở Tài chính cấp nguồn kinh phí cho các huyện để tiếp tục chi trả phụ cấp cho các tri thức trẻ theo Đề án tri thức trẻ của tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2013 – 2020 (theo phản ánh của cử tri, các tri thức trẻ từ tháng 5/2017 đến nay chưa được chi trả phụ cấp lương) (cử tri xã Phiêng Luông, huyện Bắc Mê).

* Vấn đề nêu trên UBND tỉnh xin trả lời như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh đã cấp đủ kinh phí cho UBND các huyện để chi trả chế độ cho tri thức trẻ theo Đề án 07 trong năm 2017 tại các quyết định số: 752/QĐ-UBND ngày 28/4/2017, số 1448/QĐ-UBND ngày 31/7/2017). Đến nay UBND huyện Bắc Mê đã thực hiện thanh toán đầy đủ chế độ cho tri thức trẻ theo quy định trên địa bàn toàn huyện.

IX. LĨNH VỰC AN NINH – QUỐC PHÒNG

Đề nghị UBND tỉnh xem xét, đầu tư xây dựng trạm Biên phòng xã Pà Vây. Sử dụng để phục vụ cho công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế của địa phương (Chợ mốc 172 Ma Lý Sán - Pà Vây Sử đã được UBND tỉnh cho chủ trương lập quy hoạch phát triển chợ biên giới. Hiện nay, các hoạt động đi lại, giao thương hàng hóa tại khu vực này đang phát triển mạnh) do Tổ công tác

Biên phòng xã Pà Vây Sủ đã giải thể dẫn đến công tác kiểm soát, quản lý biên mậu gặp rất nhiều khó khăn (cử tri xã Pà Vây Sủ, huyện Hoàng Su Phì).

*** Vấn đề nêu trên UBND tỉnh xin trả lời như sau:**

Hiện nay, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát và đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng quyết định thành lập Trạm Kiểm soát biên phòng Pà Vây Sủ thuộc Đồn Biên phòng Xín Mần. Ngày 14/9/2017, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã có Quyết định số 3472/QĐ-BTL thành lập Trạm Kiểm soát biên phòng Pà Vây Sủ thuộc Đồn biên phòng Xín Mần, Trạm Kiểm soát biên phòng Pà Vây Sủ có nhiệm vụ: kiểm tra, kiểm soát người, hàng hóa qua lại khu vực Mốc 172. Trên cơ sở Quyết định thành lập, BCH Bộ đội biên phòng có trách nhiệm chủ trì, chuẩn bị các điều kiện cần thiết đảm bảo hoạt động của Trạm kiểm soát biên phòng Pà Vây Sủ.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ Tư đến trước Kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh khóa XVII, UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tiếp tục chỉ đạo giải quyết theo quy định, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền giải thích các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước đến toàn bộ nhân dân trong tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Hà Giang;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- CVNCTH (đôn đốc, theo dõi);
- VnptiOffice;
- Lưu VT.

Đưa

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Sơn